

Ngày 07/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chức vụ số 06-CT/TU và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chức vụ nêu rõ: Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cơ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ; chú trọng công tác, kiên trì, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, hội, nhất là cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đổi mới tri thức khai ngày càng thực chất, phù hợp với nhu cầu, thi đua của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng tăng.

Tuy nhiên, công tác vận động, tập hợp quần chúng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có tôn giáo, doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa hiệu quả, chất lượng đoàn viên, hội viên có mặt còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các huyện ủy, thành ủy, đồng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo:

Tăng cường quản trị, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đồng viên vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hoạt động chính trị, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thực hiện xuyên suốt lãnh đạo đổi mới với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ; thực hiện xuyên suốt chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, tập hợp, vận động quần

Chức năng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng

Viết bởi nguyenvuanchau

Thứ hai, 13 Tháng 9 2021 16:25

chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội, đội m bo chốt l o ng, chủ tiêu, yêu cầu đ ra.

Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ gắn với kiến toàn, sắp xếp bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội m bo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chủ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, gắn với Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và các quy chế, chương trình phối hợp giữa ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ngành với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là các sở hoạt động có hiệu quả.

Triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh để tạo việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên, hội viên. Có chế độ, chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên khởi nghiệp, thành lập tập hợp tác, hợp tác xã, tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Động viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Xây dựng đội ngũ, chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng vào tổ chức. Trong đó, chú trọng vận động, tập hợp quần chúng ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, vùng đông bào dân tộc thiểu số, vùng có tôn giáo...

Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; tổ chức u kiện cho đoàn viên, hội viên học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị.

Thực hiện xuyên xây dựng, công tác và phát triển lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền, văn hóa và thể thao quần chúng, đoàn thể tại cơ sở. Nắm chắc tình hình diễn biến, việc làm, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết đối với những khó khăn, vướng mắc và nguy hiểm về pháp luật, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội, kết nối các trang web của đoàn, hội và tổ chức cơ sở để vận động, tổ chức u kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua trên địa bàn, tiếp đó phát huy những nhân tố tích cực, tiêu biểu để vận động, tập hợp vào tổ chức.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Qua đó, phát huy, lựa chọn những người có trình độ, năng lực, trở thành thành tích phong trào quần chúng để bồi trí làm công tác Mặt trận, đoàn thể. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

Thực hiện xuyên chăm lo đối tượng vận chuyển, tinh thần, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ đoàn viên, hội viên tiếp cận các nguồn vận chuyển, vận chuyển, vận chuyển thi u việc làm, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp xã hội, kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế tập thể do đoàn viên, hội viên làm chủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vận lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh. Tập hợp cho quần chúng tham quan, học tập những mô hình kinh tế có hiệu quả để tạo lòng tin của quần chúng đối với tổ chức đoàn, hội và tổ chức nghiệp vụ tham gia vào các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và công tác tuyên truyền vận động, tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chức vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tăng cường công tác tuyên truyền, văn hóa và thể thao quần chúng

Viết bởi nguyenvuanchau
Thứ hai, 13 Tháng 9 2021 16:25

Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chức vụ này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Nguyễn Đăng Bình (Tỉnh ủy)